



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ ๒๙๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเงินห้องเรียนพิเศษ Gifted Student Program

ตามที่โรงเรียนกัลยาณวัตรได้จัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประเภทเงินห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ตามโครงการค่ายเปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ ของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รัฐบาล ประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินบำรุงการศึกษาดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คืนเงินให้กับนักเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

นายประวิทย์กาศา บุญจุฑาศิริกุล	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายอนันต์ เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นางสาวอัญรินทร์ รุ่งชัยพานิชย์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นางจกมล ศรีวิไล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ - อำนวยการความสะดวก ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการจ่ายเงิน

นายอนันต์ เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นางจกมล ศรีวิไล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
นางหมั่นฟ้า วุฒิประจักษ์	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

/นางสุจิน...

นางสุจิน	มณีพราย	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางเพชรรัตน์	แพงปัสสา	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางภมร	สุวรรณประสิทธิ์	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายฉลอง	รักษารักดี	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายวีรยุทธ	ทองแดง	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายพิษณุ	ชুমยางสิม	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายบันไทย	สิมมา	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวชลิพร	สายขุน	ลูกจ้างชั่วคราว	กรรมการ
นางรัชนิย์	เชิดสูงเนิน	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดเตรียมหลักฐานการจ่ายเงิน เตรียมเงินและจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประเภท
เงินห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเงินห้องเรียนพิเศษ Gifted Student Program

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่
อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประวิทย์กาศา บุญจุฑาสิริกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

